

UBND TỈNH LONG AN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNV-TCBCCCVC

Long An, ngày tháng năm 2020

V/v ý kiến Kế hoạch
tuyển dụng viên chức

Kính gửi: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố.

Ngày 15/7/2020, Bộ Nội vụ có văn bản số 3497/BNV-TCBC về việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Long An năm 2021. Trong đó, Bộ Nội vụ có ý kiến về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Long An năm 2021 bằng số lượng người làm việc có mặt tại thời điểm 30/4/2020.

Theo ý kiến của Bộ Nội vụ nêu trên thì tỉnh không còn chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng để tuyển mới viên chức. Do đó, đối với những huyện chưa gửi kế hoạch tuyển dụng viên chức hoặc chưa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trước ngày 15/7/2020 thì tạm thời chưa thể triển khai tuyển dụng viên chức nếu chưa được Bộ Nội vụ thống nhất bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc. Sở Nội vụ đã tổ chức triển khai nội dung này đến Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố biết và đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức đề trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ thuyết minh nhu cầu, đề nghị bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc (văn bản số 4999/UBND-THKSTTHC ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh).

Đồng thời, ngày 11/8/2020, Sở Nội vụ đã có văn bản số 3046/SNV-TCBCCCVC về việc có ý kiến đối với các kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi sau hoặc chưa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trước ngày 15/7/2020. Theo đó, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về bổ sung số lượng người làm việc cho tỉnh, Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn ngay cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện tuyển dụng viên chức (*đính kèm*).

Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố phổ biến nội dung nêu trên và văn bản số 3046/SNV-TCBCCCVC của Sở Nội vụ đến các cơ quan, đơn vị được biết./.

(*Đính kèm văn bản số 3046/SNV-TCBCCCVC của Sở Nội vụ*)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, TCBCCCVC, Tm.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Bon